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สรุปการบรรยาย 

การบริหารการเปลี่ยนแปลง : ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

 

โดย นายอภิรักษ  จาตุกญัญาประทีป 

วันที่ 5 สิงหาคม 2548 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเปนเครื่องมือที่จะทําใหจังหวัดของทานทราบวาถาจะทําใหแผน

ยุทธศาสตร หรือแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของจังหวัดประสบความสําเร็จ จังหวัดจะตองทําอะไร 

อยางไร และเมื่อไหร ตองมีงบประมาณมากนอยเพียงใด น่ีคือสาระสําคัญ ที่อยูในขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลง ดังน้ันเมื่อจะทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตองเริ่มจากการหยิบแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

มาเปนจุดเริ่มตน ซึ่งจะมีรายละเอียดที่พูดถึงประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด บางจังหวัดจะมี 3, 5 

หรือ 7 ประเด็นยุทธศาสตร  และในประเด็นยุทธศาสตร ก็จะพูดถึงเปาประสงควาคาดหวังอะไรจาก

แตละประเด็นยุทธศาสตรน้ัน และแตละเปาประสงคก็กําหนดตัวช้ีวัดวาจะวัดความสําเร็จอยางไร มี

การกําหนดคาเปาหมาย แลวถายทอดไปสูกลยุทธที่จังหวัดเห็นวาตองดําเนินการเพื่อใหแตประเด็น

ยุทธศาสตรบรรลุตามเปาประสงคที่กําหนดไว และขอเสนอการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มจากการนํากล

ยุทธมาวิเคราะห จากรูปที่ 1 จะเห็นไดวาแผนการบริหารราชการแผนดินไดถูกถายทอดมาเปน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของจังหวัด มีการกําหนดเปาประสงค ตัวช้ีวัด และกลยุทธ ซึ่งทั้งหมดมี

ความเชื่อมโยงกัน  
 

 

 

รุปที่ 1    กรอบการวิเคราะหขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
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จากรูป สมมติวาในจังหวัดมีประเด็นยุทธศาสตรอยู 2 ประเด็น ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 

เริ่มตนจากประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จังหวัดอาจจะกําหนดเปาประสงคขึ้นมาอยู 2 เปาประสงค 

ในขณะที่ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 มีเปาประสงคเดียว ในแตละเปาประสงคจังหวัดไดกําหนดกลยุทธ

ไวตางๆ กัน เพื่อทําใหบรรลุตามเปาประสงคที่ตั้งไว  ดั้งน้ันแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของจังหวัด จะมี

กลยุทธทั้งสิ้น 8 กลยุทธ ดังน้ันการที่จะขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ก็คือ ตองทําใหกลยุทธ

ประสบความสําเร็จใหได  

การทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) คือ การนํากลยุทธมา

วิเคราะห และหาแนวทางการทําใหกลยุทธประสบความสําเร็จ ควรจะปรับเปลี่ยน ปรับปรุง

ประสิทธิภาพการทํางานอยางไร จะตองเนนในเรื่องคุณภาพการใหบริการอยางไร เพื่อใหเกิดความ

พึงพอใจแกผูรับบริการมากที่สุด และตองมีการเพิ่มขีดสมรรถนะขององคกร ความพรอมของ

บุคลากรอยางไร เพื่อทําใหกลยุทธประสบความสําเร็จ จากที่กลาวมาสามารถแบงขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงเปน 4 ดาน ดังน้ี  

1. ดานบุคลากร คือ สิ่งทีเ่ก่ียวกับคน เชน การฝกอบรมเพิ่ม การเพิ่มทักษะตางๆ  

2. ดานเทคโนโลยี คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางวิทยาการตางๆ 

มาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  

3. ดานการจัดแบงงานและหนาที่  

4. ดานขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ  
 

ตอนที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีประเด็นขอสงสัยวา ขอเสนอการเปล่ียนแปลงแบง

ออกเปน 4 ดาน ควรนําไปใสในเรื่องการเปล่ียนแปลงดานใดจึงจะทําใหการทํา Blueprint for 

Change งายขึ้น ก.พ.ร. ไดใหแนวทางไววาภายในวันที่ 30 กันยายน 2548 ใหแตละจังหวัดทํา

อยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร เชนจากรูปที่ 1 มี 2 ประเด็นยุทธศาสตร ตองทําขอเสนอการ

เปล่ียนแปลงอยางนอยตัวหนึ่ง แตถาจะทําสงทั้ง 2 ตัวน้ีหรือทั้งหมดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปก็

ทําได ที่กลาววาตองทําอยางนอย 1 ประเด็นยุทธศาสตร เมื่อทําการวิเคราะหเพื่อทํา Blueprint for 

Change  เพราะตองการทําใหครบทุกกลยุทธ ที่อยูภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่จังหวัดเลือก ถาม

วาทําไมจึงทําบางสวนไมได น่ันเพราะกลยุทธเกิดจากการที่จังหวัดบอกวา ถาจะทําใหประเด็น

ยุทธศาสตรน้ีประสบความสําเร็จ และบรรลุเปาประสงคตามท่ีคาดหวัง จะตองกําหนดกลยุทธ

ดังตอไปน้ี แตถา Blueprint for Change ของจังหวัดเลือกทําการวิเคราะหเฉพาะบางกลยุทธแลว

ยังหวังวาประเด็นยุทธศาสตรจะบรรลุผลสําเร็จตามเปาประสงคน้ัน เปนเรื่องที่ขัดแยง น่ีเปนเหตุผล

ที่วาทําไมจะตองวิเคราะหทุกกลยุทธ ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่จังหวัดเลือก  

การดําเนินการที่ผานมาไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ไป 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 

เมื่อปลายปที่แลว มีการนํากลยุทธมาทําการวิเคราะห เพื่อใหเห็นสถานะปจจุบันของจังหวัด (As-Is) 

วาตามกลยุทธที่กําหนดขึ้นมา ไดดําเนินการอะไรไปแลวบาง และคนหาสิ่งที่ควรทํา แตยังไมไดทํา 
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วามีอะไรบาง ซึ่งตัวแทนของจังหวัดไดสงผลงานไปเมื่อ 31 มีนาคมแลว และไดใหแนวทางไป

วิเคราะหตอวาที่ทําอยูแลว ทานเห็นวาทําแลวมีประสิทธิภาพดีเพียงพอแลวหรือยัง มีอุปสรรค

ปญหาจากการดําเนินงานในปจจุบันอะไรบาง และใหแนวทางในการคัดเลือกกระบวนงาน 

(Process) เหลาน้ันมาทําการปรับปรุง หลายจังหวัดทําการวิเคราะหวาสิ่งที่ทําอยู มีหลายอยางที่ดี

อยูแลวไมเห็นวาตองนํามาปรับปรุง หรือออกแบบกระบวนงานในอนาคตใหม แตบางกระบวนงานที่

ทําเห็นวายังไมดีจึงคัดเลือกมาเพื่อมาออกแบบกระบวนงานอนาคตตาม Workshop ครั้งที่ 2 น่ีคือ

สิ่งที่ไดใหแนวทางไป  

เมื่อมองสิ่งที่เปนอยูปจจุบัน (As-Is) จะมองที่กระบวนงาน (Process) อยางเดียว

ไมได ตองมองเรื่องขีดสมรรถนะองคกร บุคลากรดวย ทีมงานที่ปรึกษาอีกทีมจึงใหแนวทางวา

จังหวัดตองวิเคราะหอีกมุมหนึ่งวากลยุทธแตละตัวของจังหวัดทาน ถาจะดําเนินการใหประสบ

ความสําเร็จจําเปนตองมีสมรรถนะ (Competency) อะไรบางสําหรับกลุมงานที่เก่ียวของ คือ 

จะตองมีความพรอม ขีดสมรรถนะ ศักยภาพ ในเรื่องไหนอยางไร  

ในเรื่องของกระบวนงาน Workshop ครั้งที่ 2 ที่ดําเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน บอกวาเมื่อ

คัดเลือกงานในปจจุบันที่มองเห็นวาตองนํามาปรับปรุง และระบุกระบวนบางสวนที่จังหวัดทานยัง

ไมไดลงมือทําแตเห็นวาตองทํา ตองเอากระบวนการตางๆเหลาน้ันมาทําการวิเคราะหเพื่อออกแบบ

กระบวนงานใหม ทําใหเปนกระบวนงานอนาคต ใน Workshop น้ีใหแนวทางในการวิเคราะห 

เพื่อใหจังหวัดสามารถออกแบบกระบวนงานอนาคต และทําการวิเคราะหวาถาจะใหกระบวนงาน

อนาคตประสบความสําเร็จ จังหวัดจะตองมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดอยางไรบาง แลวทําการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเพื่อใหกลุมงานมีขีดทางดานความพรอมครบถวน 

  โดยธรรมชาติ กระบวนงานอนาคต และกระบวนงานปจจุบันถาเลือกมาปรับปรุงยอมไม

เหมือนกัน ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงตองการที่จะทราบวาการจะนํากระบวนงานอนาคตไปปฏิบัติให

ประสบความสําเร็จ จะตองเปลี่ยนแปลงอะไรบางใน 4 ดาน ทั้งเรื่องคน เทคโนโลยี การจัดแบงงาน

การกําหนดหนาที่ วิธีการทํางานวิธีการปฏิบัติงาน เมื่อวิเคราะหตามขั้นตอนแลวก็จะมองเห็นสิ่งที่

ตองเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือดําเนินการเพิ่มเติม น่ีเปนรายละเอียดใหจังหวัดนําไปใชทํารูปเลม

ขอเสนอการเปล่ียนแปลง วาเสนอที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด แลวคาดวาจะตองเริ่มดําเนินการ 

และแลวเสร็จเมื่อไหร หนวยงานไหนเปนเจาภาพหลักในการเปลี่ยนแปลงในแตละเรื่อง หนวยงานที่

เกี่ยวของคือใคร งบประมาณเทาใด  

ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ไมไดตั้งงบประมาณที่จะนําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงไปลงมือ

ปฏิบัติจริง (Implement) จะทําอยางไร ก.พ.ร. ไดใหแนวทางวาขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ใหทํา

ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป หลายคนกังวลเรื่องงบประมาณ จริงๆ แลว

เปนเรื่องเดียวกัน เพราะตอนที่จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป จุดเริ่มตนมาจากประเด็นยุทธศาสตรที่

จังหวัดเช่ือวตองใหความสําคัญ และทําใหประสบความสําเร็จ แลวเช่ือมโยงลงมาถึงตัวช้ีวัด คา

เปาหมาย และกลยุทธ แลวมองไปถึงโครงการที่ทําใหกลยุทธประสบความสําเร็จ และประมาณท่ี
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จะตองใช    Blueprint for Change ก็มีจุดเริ่มตนเหมือนกัน หากทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปไดดี 

โดยหลักการแลวจะตองมีตัวเลขงบประมาณไวสําหรับการลงมือปฏิบัติจริง   

หลายจังหวัดเขาใจหลักการของขอเสนอการเปลี่ยนแปลง และคอนขางเห็นดวย แตตอนที่

ทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ถูกบีบดวยเรื่องของเวลา จึงไมมีเวลาในการวิเคราะหอยางตอเน่ือง ตอง

คอยๆ แกกันไป ตรงนี้ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงจะเปนพื้นฐานใหจังหวัดไปดําเนินการเปนโครงการ

แลวนําไปจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะหดานกระบวนงาน เน่ืองจาก Blueprint for 

Change แยกไดเปน 2 เรื่องหลักๆ คือ  

• กระบวนงาน เนนเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ยกระดับคุณภาพการ

ใหบริการและบุคลากร 

• ขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากร จะนําเสนอในภาคบาย (ดร. นิธินาถ สนิธุเดชะ)  

ในการวิเคราะหดานกระบวนงาน สมมติวาจังหวัดทานหยิบประเด็นยุทธศาสตรน้ีมาทํา

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีกลยุทธที่เกี่ยวของ 3 ตัว ซึ่งหยิบมาจากแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

ทานตองวิเคราะหทีละกลยุทธ โดยมีแนวทางวาการจะทําใหกลยุทธประสบความสําเร็จ ตองตอบ

คําถาม 2 คําถามใหได คือ  

1. กลยุทธน้ีจังหวัดกําหนดขึ้นมาเพื่อใหไดอะไร  

2. จังหวัดจะวัดผลความคืบหนา ความสาํเร็จของกลยุทธอยางไร  

ที่ตองตั้งคําถามประเภทนี้ เพราะอยากใหทีมงานจังหวัดไดมีการพูดคุยใหเขาใจถึงวัตถุประสงคของ

กลยุทธใหตรงกันกอน ถาตอบ 2 คําถามนี้ไดจะทําใหมองเห็นภาพวาจังหวัดตองทําอะไร เพื่อทําให

กลยุทธบรรลุผล สิ่งน้ีเรียกวากระบวนงาน และตองมองตอไปวา จังหวัดตองออกแรงทําอะไร ซึ่งมี

ทั้งสวนที่ทําอยูแลว และสวนที่เห็นวาจะตองทําแตไมไดทํา โดยแยกเปน 2 สวน ตัวอยางดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2 ตัวอยางการวิเคราะหกระบวนงาน 
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จากรูปที่ 2 จะเห็นไดวากระบวนงานที่จังหวัดทําอยูแลวในปจจุบันมีทั้งหมด 3 กระบวนงาน

คือ 1.1, 1.2, และ 1.3 และกระบวนงานสําคัญที่จังหวัดเห็นวาตองทําแตยังไมไดลงมือทําก็มีอยู 3 

กระบวนงานคือ 1.4, 1.5, และ 1.6 ทั้งหมดจะมีทั้งสิ้น 6 กระบวนงาน ที่จังหวัดจะตองทําเพื่อใหกล

ยุทธที่ 1 บรรลุผล การวิเคราะหเรื่องกลยุทธจะยากตรงการตอบคําถาม 2 คําถามนั้น วากําหนด

ขึ้นมาเพื่อใหไดอะไร วัดผลความคืบหนาความสําเร็จอยางไร แลวจึงจะวิเคราะหออกมาวามี

กระบวนงานอะไรบางที่จะทําใหกลยุทธน้ันบรรลุผล  

หลังจากนั้นทานตองบอกวากระบวนงานที่จังหวัดยังไมไดทําในขั้นตอนงานของ Workshop 

ที่ 1 จังหวัดยังไมตองทําอะไร เก็บไวเพื่อออกแบบกระบวนงานอนาคต แตในกระบวนงานที่จังหวัด

ทําอยูแลว (กระบวนงาน 1.1-1.3) จังหวัดตองทําการวิเคราะหตอวาสิ่งที่ทําอยูแลวจังหวัดเห็น

อุปสรรคปญหาอะไรในการปฏิบัติงาน โอกาสในการปรับปรุงตองวิเคราะหอยางไร ซึ่งเราไดให

แนวทางไปเปนแบบฟอรมแมแบบ (Template) ตางๆ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการคัดเลือก

กระบวนงานที่จังหวัดทําอยูแลวในปจจุบัน วามีกระบวนงานอะไรบางที่ยังไมพอใจ อยากปรับปรุงให

ดีขึ้น เพื่อทําการออกแบบใหเปนกระบวนงานในอนาคต ตามขั้นตอนของ Workshop ที่ 2 ปรากฏ

วาในกระบวนงานที่ทําอยูในปจจุบันมีเพียงกระบวนงานที่ 1.3 รูสึกวายังไมเปนที่พอใจ วิเคราะห

แลว มีอุปสรรคปญหามาก และเปนกระบวนงานสําคัญที่จะมีผลตอความสําเร็จ อยากคัดเลือกมา

ออกแบบปรับปรุงใหดีขึ้น ดังน้ัน ถาดูจากรูปที่ 2 เมื่อทีมงานของจังหวัด เขามาใน Workshop ที่ 2 

จะมีกระบวนงานที่ตองออกแบบกระบวนงานอนาคตทั้งหมด 4 กระบวนงาน คือ กระบวนงาน 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6   

เราไดใหคําแนะนําตามขั้นตอนของ Workshop ที่ 2 ในเรื่องการวิเคราะหเพื่อออกแบบ

กระบวนงานอนาคต และตองคิดตอไปวาถาจะทําใหกระบวนการนี้ประสบความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคและกลุมเปาหมายไดประโยชน อะไรคือปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ (Critical 

success factor) หรือ Key success factor  ยกตัวอยางเมื่อตอนทํา Workshop เรียนถาม

ทานที่อยูในหองวาถาอยากใหลูกเรียนหนังสือเกง เพื่อมีโอกาสสําหรับชีวิตในอนาคตที่ดีกวา อะไร

เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหลูกทานเรียนดี หลายทานบอกวา สภาพแวดลอมภายในบานตองดี เอื้อให

ลูกมีสมาธิในการทบทวนบทเรียน ลูกตองมีสุขภาพดี ถาสุขภาพไมดีถึงสภาพแวดลอมจะดีอยางไร 

กอาจจะไมเอ้ือใหลูกมีความพรอมในการเรียนหนังสือ น่ีคือปจจัยสําคัญที่จะทําใหลุกมีโอกาสเรียน

ดี และเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของกระบวนงานเลี้ยงดูลูก เพื่อใหลูกมีการศึกษาดี น่ันคือ

วัตถุประสงคของกระบวนงานเลี้ยงดูลูก สิ่งเหลานี้คือ Key success factor คือตองมีความพรอมเปน

อยางไร ตองมีอะไรจึงจะทําใหบรรลุวัตถุประสงค  

ถาเขาใจจุดประสงคของกระบวนงานแลวก็จะคิดไมยาก จึงเรียนย้ําวาอยาคิดคนเดียว เพราะ

จะออกมาไมดี แตพอมีทีมเขามาชวยกันระดมสมอง จะเห็นมิติตางๆ ที่รัดกุมขึ้น คือ ถากระบวนงาน

แตละเรื่องเกี่ยวของกับหนวยงานไหน ใหเชิญตัวแทนหนวยงานเขามาน่ังพูดคุย วิเคราะหกัน 

จะตองมอง Key success factor ใหไดอยางครบถวน จึงจะทําใหกระบวนงานสําคัญของจังหวัด
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ทานสามารถนําไปออกแบบ และเมื่อนําไปสูการปฏิบัติ ก็จะทําใหบรรลุผลตามที่คาดหวัง สิ่งที่ได

ตามมาคือ จังหวัดจะมองเห็นวาถาจะทําใหเกิดปจจัยสําคัญตอความสําเร็จอยางครบถวน จังหวัด

จะตองเนนทําอะไร เพื่อใหปจจัยสําคัญตอความสําเร็จเกิดขึ้นใหได  จังหวัดตองเนนลงมือทําอะไร 

เหตุที่ตองวิเคราะหเชนน้ี เพราะเราบอกวาเราเชื่อในวิสัยทัศนที่จังหวัดกําหนดและอยากใหเปน การ

ทําใหสําเร็จ ตองมีการใหความสําคัญ (Focus) วาจะทําอะไร เน่ืองจากมีสิ่งที่จังหวัดตองทํา

มากมาย ถาเราทําแบบไมมีจุดโฟกัส และโยงไมไดวาทําไมตองทุมเท ตรงนี้จะสงผลใหพลาดเปา  

สิ่งที่ตองเนนใหความสําคัญ เน่ืองจากกระบวนงานที่ยกตัวอยาง คือ กระบวนงาน 1.3 ให

ทีมงานของจังหวัดเอาขอมูลที่ไดจากการศึกษา (ตามงานที่สงไปเมื่อ 31 มีนาคม ให ก.พ.ร.) 

นํามาประกอบเพื่อออกแบบกระบวนงานใหม หรือกระบวนงานอนาคต ทีมงานของจังหวัดจะตอง

พิจารณาถึงสิ่งที่จะตองมุงเนนใหความสําคัญกับผลการวิเคราะหจากการศึกษาตัวที่เปนปจจุบัน 

(As-Is) ใหจังหวัดทําใหเห็นวามีงานสําคัญอะไรที่จะตองทําเพื่อทําใหกระบวนงานบรรลุผล และ

กลุมเปาหมายที่ไดรับผลตามความจําเปนของกระบวนงาน ตรงนี้เปนกิจกรรมงานของกระบวนงานที่

จังหวัดเองตองเนนทํา พอไดกิจกรรมท่ีเปนกระบวนการอนาคตนี้ ในแบบฟอรม Template ที่ให

ตาม Workshop 2 บอกวาจังหวัดตองวิเคราะหตออีกขั้นวาถาจะทํางานตามกระบวนงานอนาคตให

สําเร็จ จังหวัดตองมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือมีการดําเนินการอะไรเพิ่มเติม ซึ่งใหมองเปน 4 

ดานที่กลาวมาขางตน นําไปเปนเน้ือหาเพื่อทําเปนรูปเลมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่จะสงวันที่ 30 

กันยายนนี้ อยากใหรองผูวาฯ สนับสนุน และใหกําลังใจทีมงานที่กําลังทํา Blueprint for Change   

เมื่อออกแบบกระบวนงานใหมเรียบรอยแลว จะตองมองใหเห็นวามีสิ่งที่จะตองเปล่ียนแปลง 

ปรับปรุง เพิ่มเติม (Gap) ในแตละดานอะไรบาง ผลการวิเคราะหในดานกระบวนงานจะมีบางสวนที่

จังหวัดเองจะมองเห็นวา เรื่องของบุคลากร ตองมีการเพิ่มทักษะ ทําการฝกอบรมในเรื่องอะไรบาง 

เรื่องการจัดแบงงานและหนาที่มีอะไรบางที่จังหวัดสรุป จังหวัดอยากจะทําการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง 

ซึ่งไปรวมกับผลการวิเคราะหทางดานขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากรในภาคบายน้ี เพราะตอนที่

จังหวัดตองสงรูปเลมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงจะเปนเลมเดียวที่ครอบคลุมขอเสนอการ

เปล่ียนแปลงทั้งในเรื่องของขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี ดานบุคลากร ดานการจัดแบง

งานและหนาที่ คือนําผลการวิเคราะหทางดานกระบวนงาน และขีดสมรรถนะองคกร บุคลากรมาสรุป

รวมใหเปนรูปเลมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด  

จะเห็นไดวา ขั้นตอนการทํา Blueprint for Change ไมมีอะไร แตพอลงมือทํา จะ

สังเกตเห็นวา  

1. กระบวนงานที่ทีมงานของจังหวัดคัดเลือกมาทําการปรับปรุง ไดดําเนินการวิเคราะห

อยางถี่ถวนดีพอแลวหรือไม ถายังไมดี ก็สามารถกลับไปทบทวนและเปลี่ยนเพื่อคัดเลือก

กระบวนงานมาทําการออกแบบกระบวนงานในอนาคตใหมได งานที่สงไปแลวเมื่อ 31 มีนาคม ทาน

ไมตองกลัววาสงแลวจะเปลี่ยนไมได ตองระลึกไวเสมอวาการทํา Blueprint for Change เพื่อให

เปนประโยชน จังหวัดตองเริ่มจับจุดที่ทานเห็นวาสําคัญ กระบวนงานไหนสําคัญ ตองเอามา
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วิเคราะหตอ ตามขั้นตอนการทํา Workshop ที่ 2 ดังน้ันจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได และใหแนวทาง

ไปวาพอเปลี่ยนแลวตอนที่สงงาน 30 กันยายน ใหทําหนังสือแนบไปกับรูปเลมขอเสนอการเปลี่ยน

วาเปลี่ยนอะไร ซึ่งไมมีผลตอการประเมินคุณภาพของการทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  

2. ทีมงานจังหวัดจะตองหารือกับหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันใน

เรื่องวัตถุประสงคกระบวนงานซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ เพราะสิ่งที่เราทํา ถามีวัตถุประสงคที่

แตกตางกัน งานที่เราจะทําจะแตกตางกัน จุดมุงเนนที่ทําจะแตกตางกัน กระบวนงานที่คลายกันของ

จังหวัดแตละจังหวัด ไมจําเปนตองมีวัตถุประสงคเหมือนกัน นอกจากนี้ตองมองใหออกวาจังหวัด

คาดหวังวากลุมเปาหมายที่จะไดประโยชนจากความสําเร็จของกระบวนงานนี้คือใคร ถัดมาจึงจะเปน

เรื่องที่เราทําไดตรงเปา ถาวัตถุประสงคและกลุมเปาหมายเพี้ยน ผลที่จะไดรับก็จะคลาดเคลื่อนจาก

เปาประสงคของจังหวัด  

3. การวิเคราะห Key success factor ทานตองวิเคราะห และตรวจทานวา Key success 

factor ที่วิเคราะหน้ันจะทําใหกระบวนงานตางๆบรรลุตามวัตถุประสงคของจังหวัดจริงๆหรือไม  

 

คําถามจาก รองผูวาราชการจังหวัดอุทัยธานี (วาที่ ร.ต. โอภาส เศวตมณี) 

ขอหวงใยของทานอาจารยในเรื่องวัตถุประสงค และกลุมเปาหมาย เปนไปไดหรือไมวาถา

จังหวัดจะใหนํ้าหนัก (Weight) ของการที่จะตอบสนองวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร ในความ

คิดเห็นสวนตัว ผมวานาจะเปนประโยชนตอจังหวัด เพราะเทาที่ผานมาถานโยบายรัฐบาลใหฝาย

การเมืองเขาแทรกแซงไมได หมายถึงทํางานรวมกันเชิงการใหความรวมมือ (Participation) จะ

ประสบความลมเหลว ในขอกังวลตรงนี้เปนไปไดหรือไมวา ถาใหนํ้าหนักนาจะเปนประโยชน

มากกวา ใหนํ้าหนักในที่น้ี เชน เรื่องของการตอบสนอง 4 ดาน เฉพาะในเรื่อง Blueprint for 

Change ใหนํ้าหนักในเรื่องบุคลากรประมาณ 30 ดีหรือไม โดยท่ีอยางอื่นลดลงมา หรือในเรื่องของ

การตอบมิติในเรื่องประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือบริการพัฒนาองคกรจะใหนํ้าหนักลงไปดีหรือไม 

คุณอภิรักษตอบ 

การทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง จะหนีไมพน 4 เรื่อง คือ ดานขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ดาน

บุคลากร ดานเทคโนโลยี ดานการแบงสวนงานและหนาที่ ซึ่งกระบวนการแตละกระบวนงานก็อาจมี

เรื่องที่ตองเปลี่ยนแปลงใน 4 ดานนี้แตกตางกันไป บางกระบวนงานของจังหวัด บุคลากรมีความ

พรอม มีขีดสมรรถนะอยางพอเพียงแลว มีขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่เก่ียวของกับบุคลากรอาจจะ

ไมใชประเด็นเกี่ยวกับกระบวนงานนั้น แตบางกระบวนงานบอกวาเรื่องของขอมูลพื้นฐาน เปนเรื่อง

ใหญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยีอาจจะเปนลําดับ

สูงมากเลย ตรงน้ันอาจกําหนดเปนบรรทัดฐานตายตัวยาก เพราะวากระบวนงานแตละกระบวนงาน

จะมีสภาพความพรอมของจังหวัดแตกตางกัน ซึ่งตองมองความพรอมของแตละจังหวัดจริงๆ 
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คําถามจาก รองผูวาราชการจังหวัดสุรินทร (คุณใหญ โรจนสุวณิชกร) 

1. ที่อาจารยพูดอยูเสมอวาไดไปทดสอบกับจังหวัด หมายความวา ทั้งประเทศเลยใชหรือไม 

กลุมเปาหมายคือใครที่อาจารยไปใหความรูเรื่อง Knowledge management ในเรื่องการ

ทํา Blueprint for Change  

2. งานในกระทรวงหรือยุทธศาสตรของจังหวัด ที่ทําสอดรับกับยุทธศาสตรของชาติ ประกอบ

ไปดวย 20 กระทรวงซึ่งตอนนี้อาจเหลือ 18 กระทรวง ในการใหความรู (Knowledge) 

ลักษณะที่อาจารยกําลังใหกับกระทรวงมหาดไทยอีก 19 กระทรวง ในตอนนั้นไดมีการทํา

เชนน้ีหรือไม  

3. ผมอยากนํากระบวนงาน (Process) ในการใหความรูกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทํา 

Blueprint for Change ทั้งประเทศแลวซอยลงไปใน 75 จังหวัด ใหอาจารยไดเห็นวา ตัว

ผูวาฯ CEO ไมใชซุปเปอรแมน Superman ในการทําทั้ง 20 กระทรวง สิ่งน้ีอยากให ก.พ.ร. 

หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ ที่เปนเลขาฯ ของรองนายกฯ ที่ดูแล 19 กระทรวง (cluster) ให

เขาใจวายุทธศาสตรที่ไมสอดคลองกับสิ่งที่เปนเรื่องเกี่ยวกับโลก (Global) ขางนอกไป ซึ่ง

เปนเรื่องของกระทรวงพาณิชย จะตองตรวจสอบตรงนี้ดวย เพราะฉะน้ันความลมเหลว 

(Failure) ของตรงนี้ไมใชการตําหนิผูวาฯ โดยเฉพาะเม็ดเงินเมื่อใชออกไปไมใชวาเงินผูวาฯ 

ซีอีโอ แตเปนเงินที่คณะกรรมการก.ป.จ. ของจังหวัดน้ันรวมกันคิด แลวออกมาเปนขั้นตอน 

(step) ถาฟงตรงน้ีก็จะเห็นใจ วารัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายอยูเรื่อยๆ และรวดเร็วมาก 

เพราะฉะน้ันถาอาจารยไดมีโอกาสอยูในแวดวงของผูที่ออกจากสวนกลางไปชวยงาน Back office 

ของจังหวัด อันน้ีอาจไปเขียนอยูในขอเสนอแนะ ปรับปรุงการบริหารขายงานของ ซีอีโอก็ได 

คุณอภิรักษตอบ 

1. ตัวแทนที่จังหวัดสงเขามา บางจังหวัดสงหัวหนาสํานักงานจังหวัด พรอมกับเกษตรจังหวัด 

สาธารณสุขจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด หรือเจาหนาที่ ตรงนี้ทาง ก.พ.ร. จะใหแนวทาง

จังหวัดไป วาในการทํา Workshop แตละครั้งทางจังหวัดจะตองทําการพิจารณาสงตัวแทน

มากี่คน และเปนตัวแทนที่ไดรับมอบหมายใหทํา Blueprint for Change  

2. ตอนที่เปน 20 กระทรวงไดทําใหกับตัวแทนของกรม บางกระทรวงจะมีกลุมภารกิจ และทํา

ในเรื่อง Workshop ที่ 1 และ 2 เหมือนกัน มีกรมทั้งหมดประมาณ 120 กวากรม ก็ตองทํา 

Blueprint for Change เหมือนกัน และตอนทํา Workshop ก็บอกวากรมตองมองเหมือนกัน

วากรมมีหนาที่ใหการสนับสนุน (Supporting function) ตองสนับสนุนให Blueprint for 

Change ของจังหวัดเดินไดดวย จึงตองทําและผานกระบวนงานเหมือนกัน 

3. ผมเขาใจ คือจังหวัดเองกําลังจะบอกวาวันน้ี สิ่งที่จังหวัดบริหารงานหรือดําเนินการ ยังมี

ปจจัยภายนอกบางตัวที่มีผลตอประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจังหวัด ขอใหเห็นภาพตรงนั้น

ดวย โครงการน้ีจะเห็นวา ก.พ.ร. เอง ก็จะดึงผูประเมินผลใหเขามามีสวนรวมรับรูดวย ใน
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รายละเอียดของรูปเลมขอเสนอการเปลี่ยนแปลงจะมีหัวขอขอหนึ่งวา ถาจังหวัดเสนอที่จะ

เปล่ียนแปลง ปรับปรุงในเรื่องน้ี อะไรคือปจจัยสําคัญที่จะตองไดรับการสนับสนุน เพราะ

ตัวแทนจังหวัดจะบอกหลายครั้งวา ถาเสนอออกมาเปนขอเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ดี และ

เปนเรื่องที่จําเปน เพื่อทําใหกลยุทธของจังหวัดประสบความสําเร็จแลวไมไดรับปจจัย

สนับสนุน ตอนวัดผลจะทําอยางไร ในรูปเลมของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงจะมีขอหนึ่งที่

บอกไววาขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด จังหวัดเองจะรับวาใหวัดผลตามที่ทานเอง

กําหนดโดยมีเง่ือนไขสําคัญอะไรบางที่ตองเกิดขึ้น ไมเชนน้ันจะตองปรับในเรื่องการวัดผล 

  

คําถามจาก รองผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร (คณุจําลอง โพธ์ิสุข)  

ผมมีความเห็นวาในสวนของ Blueprint for Change ที่บอกวาจะมีการปรับปรุงทั้ง 4 ดาน 

ในสวนของระเบียบกฎหมาย (Legislation) ยกตัวอยาง สมมติเราวิเคราะหกลยุทธออกมาตรง

ขั้นตอน (Step) ของกระบวนงาน ในกรณีของภารกิจที่เราถายโอนใหกับ อบต. เรื่องการดูแลระบบ

สูบน้ําดวยไฟฟา เพราะวา อบต. ยังไมพรอมที่จะทําผลสุดทายก็เปนความเสียหายกับประชาชน แต

ทาง อบต. บอกวาจะตองใหประชาชนมีสวนรวมดวย เชนมีการแชรงบประมาณกับทางทองถิ่น ถา

จําเปนจะตองออกกฎหมาย ขอบัญญัติของทองถิ่นมารองรับตรงนี้ กระบวนงานตรงนี้จึงจะเกิดขึ้นได 

แลวจะไปผลักดันในเรื่องกลยุทธ ไมทราบวาจะเอาไปใสในดานไหน ใสในขั้นตอนตอนวิธีปฏิบัติ

ถูกตองหรือไม ซึ่งเปนเรื่องสําคัญไมใชนอย  

คุณอภิรักษตอบ 

คําถามนี้เปนคําถามที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเราทํา Workshop เพราะหลายหนวยงานบอกวา

ขอจํากัดอันหนึ่งในการที่จะทําการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน คือเรื่องของกฎระเบียบขอ

กฎหมายตางๆ ตรงนั้นทานตองเสนอใหมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ซึ่งหลายคนวากันวาไมใช

อํานาจที่จังหวัดจะทําได ใสไปก็ไมมีประโยชน ผมจึงเรียนย้ําไปวาตองใสไวในขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลง เพราะไมเชนน้ันจะเหมือนกับมีอุปสรรคที่เห็นอยู แลวบอกวาใหจังหวัดขับเคล่ือนใหได 

การจะนําไปใสไวในดานไหน ใหมองวาตัวที่งายที่สุด คืออะไรที่เก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุง หรือดําเนินการเกี่ยวกับคนเปนเรื่องที่ชัดเจน ใหใสไปดานคน อะไรที่เกี่ยวของกับเรื่องการ

จัดแบงงานหนาที่เห็นไดชัดเจนใหไปใสในเรื่องการจัดแบงงานหนาที่ อะไรที่เกี่ยวของกับเรื่องการ

นําเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีวิชาการมาใช ใหใสไวในเรื่องเทคโนโลยี สวนที่เหลือทั้งการ

เปลี่ยนแปลงของเรื่องขอกฎหมายตางๆใหใสไวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนวิธีปฏิบัติ 

ตัวอยางสารบัญรูปเลมของขอเสนอการเปลี่ยนแปลงมีเน้ือหาสําคัญ 3 สวน ดังรูปที่ 3 

ถาตองการรายละเอียดเพิ่มเติมใหไปดาวนโหลดที่เว็บไซดของ ก.พ.ร. เชน Template ของ 

Workshop คูมือ และวีซีดีที่บรรยายสรุปขั้นตอน  
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รูปที่ 3    ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง: สารบัญ 

 

คําถามจาก รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสมีา (คุณประชา จิตสุทธิผล) 

1. เรื่องของการจัดทํา Blueprint for Change ความมุงหมายที่ตองการจริงๆ ตองการจะนํา

เรื่องน้ีไปกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติหรือไม สักก่ีเปอรเซ็นต 

2. ในเรื่องของการจัดทํายุทธศาสตร จะมีการทบทวนกันแตละป เพราะฉะนั้น ยุทธศาสตรก็มี

โอกาสที่จะเปล่ียนแปลงไดบางเรื่อง สมมติวาถามีการเปลี่ยนแปลงในปถัดไป เรื่องที่ทําคาง

ไวแลว จะตองทําตอไปจนจบ หรือวาจะเปลี่ยนไปทําเรื่องใหม   

คุณอภิรักษตอบ 

ถาจังหวัดเห็นดวยกับการบริหารจังหวัดตามยุทธศาสตร หลักการคือจังหวัดบอกวา

ยุทธศาสตรของจังหวัดเปนสิ่งที่จังหวัดตองทําเอง แผนปฏิบัติราชการจริงๆ ของจังหวัด ก็คือสิ่งที่

จังหวัดเช่ือวา จังหวัดตองการจะขับเคล่ือนในการบริหารจังหวัด Blueprint for Change คือสิ่งที่

จําเปน มีเพื่อใหจังหวัดรูไดชัดวา ถาจะทําใหยุทธศาสตรของจังหวัดประสบความสําเร็จ ตองเนนทํา

อะไร เมื่อใด และวัดความสําเร็จอยางไร เปนหลักการซึ่งตองมี และตองทํา และมันก็จะเครื่องมือให

จังหวัดสามารถเดินไปได และสามารถโยงไปถึงวัตถุประสงค เปาประสงคได ตรงน้ันจึงตองมี 

Blueprint for Change  ถาถามวา Blueprint for Change จะมีประโยชนกับจังหวัดจริงๆหรือไม 

หัวใจสําคัญอยูที่คุณภาพของการกําหนดยุทธศาสตรของจังหวัด  การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 

เปาประสงค กลยุทธ ถาไดผานกระบวนการกลั่นกรอง วิเคราะห แลวเปนตัวที่สะทอนสภาพ
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ขอเท็จจริงของจังหวัด และศักยภาพ หรือโอกาสที่จังหวัดมองเห็นจริง Blueprint for Change เมื่อ

นําไปปฏิบัติแลว จะเปนประโยชนตอตัวจังหวัด แตถาแผนยุทธศาสตรที่ทําขึ้นมา ไมไดอยูบนพื้นฐาน

ของสภาพขอเท็จจริง และสภาพโอกาส หรือศักยภาพของจังหวัด Blueprint for Change ก็จะไม

เกิดประโยชนกับจังหวัด  

 

รองผูวาฯ จังหวัดนครราชสีมาเสนอความคิดเห็น 

สําหรับยุทธศาสตรที่เราคัดเลือกมาทํา เราตองดูแลววาจะกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริง  

แตปญหาคือขอเสนอแนะที่จะเสนอตอไป ใหมีการแกไข  โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกไขในระดับ

รัฐบาล  ซึ่งจะตองเกี่ยวกับการแกระเบียบกฎหมายระหวางกระทรวงตอกระทรวง จะเกิด Conflict of 

interests (การขัดผลประโยชนกัน) ในระหวางบางเรื่อง เชน ถาเสนอแนะในเรื่องการขยายตัวทาง

การคา โดยมีการสั่งวัตถุดิบเขามาจากตางประเทศ  ก็จะขัดกับประโยชนของเกษตรกรที่จะตองผลิต

สินคาตนนํ้าภายในประเทศ ปญหานี้ คอนขางที่จะยาก เมื่อทํา Blueprint for Change ใน

ภาคเอกชนที่ทํางานรวมกับเรา จะมีคําถามอยูเสมอวา ถาเสนอแนะวิธีแกแลว มีความจริงจังแคไหน 

ที่จะไดรับการตอบสนอง การแกไขปญหาตามที่เสนอ  หรือทําไปเปน Textbooks หรือกรณีศึกษา

ขึ้นมาเทานั้น  ปญหานี้ยังตอบภาคเอกชนไมได  และคาดวาจะเปนปญหาตอไป น่ีขนาดจังหวัดของ

ผมทําแคเรื่องเดียว  แตถาทําหลายๆ เรื่อง หลายยุทธศาสตร  ปญหาก็คงจะมากขึ้นเรื่อยๆ   

คุณอภิรักษเสนอความคิดเหน็ 

เห็นดวยกับประเด็นของทาน ผมมองวาหลายเรื่อง จังหวัดเองไมไดมีอํานาจในการ

ขับเคล่ือนเอง จําเปนที่จะตองไดรับการสนับสนุน  เชน เรื่องของการแกไขกฎ ระเบียบ นโยบายใน

บางเรื่อง ความตอเน่ือง ความเอาจริงเอาจังกับแนวนโยบายที่ใหจังหวัด  ซึ่งเขาใจและเห็นดวย  

เพราะจังหวัดเองวันน้ี พรอมที่จะบริหารตามแผนยุทธศาสตรของจังหวัด  แตจังหวัดเองตองการที่

จะใหคนที่มีอํานาจ หรือกลไกที่มีอํานาจ  สามารถสนับสนุนหรือเอื้อใหจังหวัดสามารถเดินได  ถามี

โอกาสเมื่อใดจากทาง ก.พ.ร. เราจะบอกวาเราไดยินและเห็นอยางไร  เช่ือวาถาสิ่งที่จังหวัดเองไมมี

อํานาจ แลวไมมีคนที่มีอํานาจสนับสนุน  Blueprint for Change คงเปนเพียงตัวอักษร ไมไดผล

คุมคา อยางที่ตั้งใจจะได แตวันน้ีคงจะตองยึดสมมติฐานที่วา ประเทศเรากําลังตองการบริหาร

ประเทศใหเปนไปตามยุทธศาสตร เราตองคิดสมมติฐานตรงนี้กอน เพราะวาสิ่งที่เราแนะนําหรือสิ่งที่

เราไดทํามาตรงนี้ เรากําลังบริหารประเทศตามยุทธศาสตร ผมเช่ือวาเวลาที่จังหวัดทําขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลง อุปสรรคและปญหาในบางเรื่องอาจยังไมไดรับการแกไข ซึ่งจะสงผลกระทบตอการ

นําเสนอการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดไปปฏิบัติ หลังจากนั้นเปนเรื่องที่ผูมีอํานาจจะตองนําไป

พิจารณา จังหวัดเองมีเง่ือนไขจําเปน เรื่องอะไรบางที่ตองไดรับการสนับสนุน ถาตรงนี้ไมไดรับการ

สนับสนุน ก็ไมควรนํามาวัดผลความสําเร็จของจังหวัด ตามท่ีจังหวัดเสนอเปลี่ยนแปลง ตรงน้ีใน

ขอเสนอเราอยากใหทานไปดู จะมีขอหนึ่งที่บอกวาจังหวัดตองใส จึงจะเกิดความเหมาะสมในการ
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ประเมิน ผลสําเร็จของงานที่จังหวัดเองเสนอวาจะทํา ผมเห็นดวยกับทานจริงๆวาบางอยางจังหวัด

เองไมไดมีอํานาจ ในการเปลี่ยนแปลงแกไข หรือกําหนด จําเปนที่ผูมีอํานาจหรือกลไกที่มีอํานาจ

ตองสนับสนุน โดยยกเปนเง่ือนไขที่จําเปน  

คําถามที่สองของทานถามวาปหนาก็อาจจะมีการใหเปล่ียนยุทธศาสตรอีก และในขอเสนอ

การเปลี่ยนแปลง ที่ผมบอกวาใหทําครอบคลุมไปป 49, 50, 51 ไมตองลุกขึ้นมาเปลี่ยนอีก ตรงนี้มัน

ก็คงตองมีการพัฒนาประกอบวาการเปลี่ยนแปลงในครั้งน้ันเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอ

ขอเสนอที่จังหวัดเองดําเนินการอยูหรือเปลา ถามีผลกระทบก็คงจะตองไปคุยกับผูมีอํานาจ วาตรงที่

มีผลกระทบนี้ สิ่งที่ดําเนินการอยูใหหยุดหรือใหเดิน อันน้ียังไมสามารถจะตอบได แตเช่ือวาโดย

หลักการแลว ยุทธศาสตรไมใชเรื่องที่จะเปลี่ยนกันไดทุกป ยกเวนบางประเทศอาจจะทําได แตโดย

หลักการไมควรจะเปน เปนเรื่องที่จริงๆ แลวกวาองคกรของเรา จังหวัดเราจะกําหนดยุทธศาสตร

ขึ้นมา ตองผานกระบวนการวิเคราะห กล่ันกรอง ฉะน้ันผานไปปหน่ึงคงไมสามารถทําใหยุทธศาสตร

น้ันพลิกโฉมได แตอาจมีรายละเอียดบางสวนที่อาจจะตองปรับเปลี่ยน ผมเองยังไมอยาก

จินตนาการและนึกไมออกวาจะเปลี่ยนแบบพลิกโฉมขนาดนั้นอยางไร ถาเปลี่ยน ก็ตองทําการหารือ

กันอีกครั้ง ผมขอฝากไววาทีมงานของจังหวัดอยากจะไดรับการสนับสนุนจากพวกทานมากในการ

ทํา Blueprint for Change ทั้งกําลังใจและการสนับสนุนดวยครับ 

 

คําถามจาก รองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ (คุณเฉลิมชัย วรวุฒิพุทธพงศ) 

1. อาจารยบอกวาในการทํางานทําเปน Cluster แนนอนอยูแลว แตมีปญหารวมที่เกิดขึ้น

คอนขางมากในแงของกลุมนะครับ อยางเชนประเด็นในเรื่องของการจราจร อุบัติเหตุ สังคม

ทุพพลภาพ ทุกอยางที่มีปญหาขึ้นมา และสวนใหญก็มาจากการดื่มสุรา ทีน้ี ถามวา ตรงนี้

เองที่อาจารยรับขอเสนอยุทธศาสตรจากหลายๆ จังหวัด แนนอนมันตองเหมือนกัน รูวามา

จากไหน ตนนํ้าอยูตรงไหน ถามวาประเด็นที่ 1 วาอาจารยจะมีขอเสนอแนะ ในเรื่องของสุรา

ก็ดี เบียรก็ดี ทําไมไมหยุดการขายตรงนี้ เหมือนการเปดกอกใหญ กอกเล็กก็กระทบหมด มา

แกทีหลัง ทําไมไมแกที่ตนนํ้า 

2. รัฐบาลอยากใหประเทศไทยเปนครัวของโลก เรามีโครงการหลายโครงการ และการใช

สารเคมียังมีอยูจริง และเราไมกลาเผชิญปญหานั้น ถามวาทําไมรัฐบาลไมใหกระทรวง

เกษตรฯ ตรวจตราเพิ่มเติม หรือการใหกรมวิชาการเกษตรสั่งงดการนําเขาสารเคมี แลวมี

ขอเสนอแนะสิ่งที่ใชทดแทนสารเคมีได 

3. ผมดูแลวเปนเรื่องสําคัญมาก ในฐานะที่เปนขาราชการ การมีหน้ีสินปวดหัวมากครับ จะถาม

วา ในสวนของประชาชนมีหน้ีสินคอนขางมาก และเชื่อวาประชาชนแยกแยะไมออกวาอะไร

ถูกอะไรควร เมื่อมองตามหลักพระพุทธศาสนา ความสุขมี 4 อยาง คือ 1.มีเงินใช  2.ไดใชเงิน  
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3.ไมมีหน้ี  4.สัมมาอาชีวะ   ถามวาแนวคิดของอาจารยที่อยูใกลชิดรัฐบาล คิดจะเสนอ

อยางไร เพื่อจะแกปญหาที่ตนนํ้า ไมใชปลายน้ํา 

คุณอภิรักษตอบ 

เปนคําถามที่ตอบยาก แตเห็นดวยกับทานวาเรากําลังหาแนวทางการแกปญหาปลายทาง 

ทําไมไมแกตนนํ้า ผมขอตอบสวนตัวแลวกัน ผมวาผูมีอํานาจทราบอยางที่ทานกําลังพูด ถาจะแก

เรื่องของสารพิษตางๆ ก็ตองเริ่มจากเรื่องการหามไมใหเขามา ผมตอบทานไมไดวาขณะนี้ทําไมยัง

ไมเกิดตรงน้ัน เรื่องของกรณีหน้ีสินก็เชนเดียวกัน ผมก็ยังตอบทานไมได ผมอยากจะเรียนวา 

บทบาทหนาที่ของทีมงานที่ปรึกษาที่เขามาทํางานในครั้งน้ี วัตถุประสงคหลักเพื่อจะเขามาให

คําแนะนํา และสนับสนุน กระทรวงกับจังหวัดในการที่จะนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติ ในการที่จะทํา 

Blueprint for Change โดยในเรื่องที่ทานจะใหผมไปแนะนําฝายประชาสัมพันธตรงนั้นอาจจะไปไม

ถึงเทาไร แตเห็นดวยกับทานจริงๆ ถาจะแกมันตองแกที่ตนนํ้า แตถาเจอผูหลักผูใหญที่ผมมีโอกาส

เขาถึงก็คงเรียนถามใหทานวาเปนเพราะอะไร ทําไมไมปดตนทางนะครับ 

 

คําถามจาก รองผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ (คุณรังสรรค เพียรอดวงษ) 

1. โลกตองมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบราชการตองมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ดาน 

อยากถามวาทาง ก.พ.ร. ไดรวบรวมบางหรือไมวา ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปนการ

เปล่ียนแปลงกระบวนงาน ไดรวมรวมปญหา อุปสรรคซึ่งทางจังหวัดตางๆ ไดเสนอขอ

เปลี่ยนแปลงมา ซึ่งติดขัดในแงระเบียบกฏหมายตางๆ แลวรวมรวบเสนอใหรัฐบาลไป

ปรับปรุง แกไข สังคายนากฏหมายในรอบตอไป จะมีหรือไม 

2. อยากจะฝากทานวา ทําอยางไร การเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ดาน อันไหนที่ไมติดขัดจะทํากอนได

หรือไม  ทาง ก.พ.ร. จะกําหนดไดไหมวาอยางใดควรทํากอน แตวาก็ตองจํากัดวาสามารถ

ทําอะไรไดบางในชวงระยะเวลา ในระเบียบที่มีอยู กี่อยางที่จะทําได ทาง ก.พ.ร. จะแจง

จังหวัดตางๆ เพื่อนําไปเปนแนวทางที่จะนําไปปฏิบัติ แตไมใชวาตองปฏิบัติไดหรือไม 

คุณอภิรักษตอบ 

1. ขณะนี้ก.พ.ร. กําลังรอใหจังหวัดสงวันที่ 30 กันยายน เมื่อจังหวัดสงแลว ก.พ.ร. จะตองมี

หนาที่รวมรวมเพื่อใหเห็นวามีปญหาที่เปนปญหารวมในเรื่องของอะไรบาง หรือเปนปญหา

เฉพาะของจังหวัดเรื่องอะไรบาง  

2. ในขอเสนอการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด จังหวัดจะเปนผูกําหนดเองวาขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงแตละเรื่องของจังหวัด จังหวัดจะทําเรื่องไหน อยางไร เมื่อไร และคาดหวังอะไร 
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รองผูวาฯ จังหวัดนนทบุรี (ร.ต.ท. อุปฤทธ์ิ ศรีจันทร) เสนอความคดิเห็น 

ฟงจากปญหาที่เพื่อนๆ รองผูวาฯ ถามจะวิตกจริตเพราะคุมขอบเขต (Scope) ไมอยู 

อยากจะเตือนทานรองผูวาฯ ทั้งหลายวาอยาคิดไปกวางไกลถึงขนาดรัฐบาล เอาแคขอบฟาของ

จังหวัด พูดงายๆ ก็คือไมตองเกินชายคาศาลากลาง วิสัยทัศน ประเด็นพื้นฐานและกลยุทธของ

จังหวัดก็เสร็จหมดแลวทุกจังหวัด แตละกลยุทธก็ไมไดวางเปลา เล่ือนลอย มีผูรับผิดชอบทั้งน้ัน ใน

รูปของคณะทํางาน คณะกรรมการตางๆ ทานอาจารยไดใหรูปแบบ (format) ใหเทคโนโลยีวาจะ

นําเสนอการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยางไร มันคือตารางเปลาที่ใหทานกรอก จะไดคําตอบจากที่ไหน

ก็คือไดจากหนาที่การงานของทานที่ เกี่ยวกับกลยุทธที่ทานเลือกไวแลว จะมีคณะทํางาน 

คณะกรรมการซึ่งทานจะเปนประธานได  ผูวาฯ มอบใหทานเปนได  ที่ผานมาไมเกิดเปน Blueprint 

for Change เพราะทานลากับปริมาณที่มากมาย  ทานรองฯ ลองตั้งเอาโจทยเหลาน้ีไปถาม

คณะกรรมการของทาน เปาหมาย วัตถุประสงค ซึ่งมีอยูแลวในอํานาจ หนาที่ในการตั้งคณะทํางาน 

ถาจะตองรักษาการตามกฏหมาย กฏหมายมีเจตนารมณ วัตถุประสงคที่จะใหทําอะไร ถาทานเลิกที่

จะปลอยใหเปนไปตามความลา  ทานก็จะเห็นปญหาในทุกกรรมการทุกชุด  มีไมกี่เรื่อง ทั้งหมดมี 4 

เรื่องตามที่ทานอาจารยไดบอกไว 

 สําหรับผมเรื่องกระบวนการขั้นตอน ใหทําอะไรกอนหลัง ไดจัดการไปแลว กรรมการท่ี

รับผิดชอบรวมกัน อํานาจหนาที่ การจัดการ แตละงานตองหาขอสรุปและหาขอยุติ บุคลากรทํา

ไมได ทําไมไหว ทําไมพอ คนที่ไมพอ ทําไมได สามารถนําเทคโนโลยีมาชวยไดหรือไม  ถาชวย

ไมไดก็จางเขามาออกแบบ (Design) จะไดทุนบุคลากรไปได ทั้งหมด 4 เรื่อง ทานรวบรวมแลว

กรอกลงในชองวาง ไมยุงยากเลยสําหรับตารางวาทานควรตองใสอะไรบาง ที่มาของคําตอบก็ได

จากคณะกรรมการของทาน เอาตามกลยุทธของจังหวัดที่เลือก มี 4 เรื่องเทาน้ันเอง เขาใหเรื่อง

เดียวก็เรื่องเดียว ฟุงซานมากก็วิตกจริตมาก กุมขอบฟากุมขอบเขต (Scope) ไวใหดี ไมใชเรื่อง

ใหญเลย  

อาจารยอภิรักษเสนอความคิดเห็น  

เปนการสรุปที่สุดยอด ผมเองก็มีความหวังกับทาน อยางนี้เขาเรียกวาพวกคิดในแงดี 

(Positive Thinking) จึงดูหนุมอยูตลอด ผมอยากเรียนแนะวาถาทานเองตองการรายละเอียด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํา Blueprint for Change ทางเว็บไซตของ ก.พ.ร. มีทุกอยาง และไดมีการ

สงวีซีดี ใหกับจังหวัดในเรื่องของการทํา Blueprint for Change และมีคูมือแนบไปดวย ทานเอง

อาจลองติดตาม ถายังไมไดรับใหดาวนโหลด (Download) จากเว็บไซต ก.พ.ร. ไดครับ 
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